
sþ. 44. Fyrirspurnir. [42. mál]
I. Til sjávarútvegsráðherra um Síldarverksmiðjur ríkisins.

Frá Helga F. Seljan.

Hvaða horfur eru á. að Síldarverksmiðjur ríkisins verði starfræktar:
a) á komandi loðnuvertíð. b ) næsta sumar með tilliti til veiða á kolmunna?

II. Til heilbrigðismálaráðherra um aukinn húsakost sjúkrahúss á Akureyri.

Frá Braga Sigurjónssyni.

Hvar er undirbúningur að auknum húsakosti sjúkrahússins á Akureyri
á vegi staddur. og hvenær má vænta þess, að byggingarframkvæmdir hefjist?


